

PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HAI BÊN CHO NGƯỜI BỆNH BỊ THOÁI HÓA KHỚP NẶNG

Cô Võ Kim B, sinh năm 1950, sống tại Phường 1, TP. Bạc Liêu; Cô B bị thoái hóa khớp gối nặng cả hai bên đã nhiều năm, chất lượng cuộc sống bị suy giảm, việc đi lại phải nhờ vào nạng. Sau nhiều lần khám và điều trị ở tuyến trên Cô Võ Kim B được các bác sĩ tư vấn phẫu thuật thay khớp gối toàn phần nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện phẫu thuật.

Tháng 10 năm 2022, sau khi biết tin Bệnh viện ĐK Bạc Liêu vừa mới triển khai kỹ thuật thay khớp gối toàn phần. Cô Võ Kim B đến khám, nhập viện điều trị tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và cùng với sự hỗ trợ toàn bộ kinh phí (30.000.000 đồng) của Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup. Ngày 11/10/2022, Cô Võ Kim B được phẫu thuật thay khớp gối **Phải** toàn phần, sau phẫu thuật cô đi lại bình thường, không đau. Đến ngày 10/4/2023, Cô Võ Kim B được phẫu thuật thay khớp gối **Trái** toàn phần, sau phẫu thuật được 08 ngày Cô B đã đi lại, sinh hoạt gần như bình thường cả hai chân, không đau không nhức.

Theo BS.CKI. Trần Thanh Phong-Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ sụn khớp đã bị bào mòn của khớp gối do thoái hóa được thay vào một bộ khớp gối nhân tạo tương thích kết hợp với sự cân bằng phần mềm. Phẫu thuật thay khớp gối là một trong những loại phẫu thuật khó, có nhiều rủi ro, Ê kíp Phẫu thuật phải luôn đặt an toàn cho người bệnh lên hàng đầu và sau phẫu thuật, người bệnh đi đứng, sinh hoạt bình thường mới gọi ca phẫu thuật thành công. Trường hợp Cô Võ Kim B thay toàn bộ cả 02 bên khớp gối là trường hợp đặc biệt, ca phẫu thuật thay khớp gối hai bên cho một người bệnh đầu tiên tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu sau khi tiến hành triển khai kỹ thuật mới “Thay khớp gối” tại Bệnh viện vào tháng 09/2022.

Thành công của việc thay khớp gối toàn bộ cả 02 bên cho người bệnh đầu tiên không những mang đến niềm vui cho người bệnh, người nhà người bệnh mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, động lực để cho đội ngũ bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện ĐK Bạc Liêu ngày càng nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực trong việc áp dụng các kỹ thuật cao, tiên tiến góp phần giảm tỉ lệ chuyển tuyến trên điều trị, giảm chi phí điều trị cho người bệnh./.

Tổ Truyền thông – Phòng Quản lý chất lượng



